



BKI ชูแผนธุรกิจลุยปี'59 เบี้ยโต 7% ชิงแข่งประกันรถ'2พลัส'-วิ่งรับงานรัฐลงทุนอื้อ

กรุงเทพประกันภัย เปิดแผนธุรกิจปี'59 ตั้งเป้าหมายเบี้ยรับตรงโต 7% อานิสงส์รับงานรัฐลงทุน ส่วนประกันภัยรถทำใจแข่งดุ เน้นคุมลอสเรโซ จ่อคลอดแผนคิดเบี้ยรายภูมิภาค พ่วงขยายขายเบี้ยซิงเกิลพรีเมียม ลั่นปี'58 ปิดเบี้ยรับตรงโต 3% บิกบอส "ชัย" เผยผลตอบแทนพอร์ตบริหารของบริษัทปีนี้แตะ 3.5% คาดปีหน้าผลตอบแทนเพิ่มขึ้นยาก ดอกเบี้ยไม่ขึ้น แกมทุนไม่สโตไตรีียมเงิน 500 ล้านบาท จ่อเข้าลงทุนช่วงดัชนีร่วงที่ 1,250 จุด

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดเผยว่า ทำแผนธุรกิจในปี 2559 แล้ว โดยได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยรับตรงที่ 18,000 ล้านบาท ขยายตัว 7.4% หรือโตประมาณ 2 เท่าของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ที่คาดการณ์อยู่ที่ 3.0-3.5%

โดยจะเป็นการเติบโตจาก 1) ประกันภัยการก่อสร้าง โดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งบริษัทเคยเข้าร่วมรับงานของภาครัฐอยู่แล้ว และ 2) ประกันภัย

ยานยนต์ ที่มีพอร์ตเกินกว่าครึ่งของพอร์ตเบี้ยประกันภัยรวม ขณะที่ปีหน้ายังคงเห็นการแข่งขันประกันภัยรถยนต์แบบ 2 พลัส 3 พลัส มากขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องการลดภาระเบี้ยประกันภัยลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดจะมีการแข่งขันสูง แต่บริษัทยืนยันไม่มียุทธศาสตร์แข่งขันเบี้ยดังกล่าว

ทิศทางของประกันภัยยานยนต์ บริษัทจะเน้นขยายตัวไปที่ตลาดในภูมิภาค รวมถึงโครงการกำหนดเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงและความถี่ในการเกิดความเสียหายของรถยนต์ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลต่อภูมิภาคที่มีความเสี่ยงน้อย จากการมีอัตราค่าความเสียหาย (ลอสเรโซ) ที่ลดลง ทำให้เบี้ยประกันภัยสามารถปรับลดลงได้ในแต่ละภูมิภาค โดยปัจจุบันมีฐานข้อมูลเหล่านี้แล้ว แต่อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการออกแบบประกันภัยรถยนต์ตามพฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้า โดยใน

กลุ่มที่มีระยะทางการขับขึ้นน้อยกว่า 20,000 กิโลเมตรต่อปี สามารถใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้สูงสุด 20-25% ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในทั่วโลก

"ปี 2559 เรามีแนวทางที่จะขยายประกันรถยนต์แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว (ซิงเกิลพรีเมียม) มากขึ้น ซึ่งจะเป็นแบบที่กำหนดทุนเอาประกันภัย และเบี้ยไว้แล้ว ทำให้ตัวแทน และช่องทางธนาคารขายได้ง่ายมากขึ้น ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาท" นายอภิสิทธิ์กล่าว

สำหรับผลดำเนินงานในปี นายอภิสิทธิ์คาดว่า บริษัทจะมียอดเบี้ยประกันภัยรับตรง 16,200 ล้านบาท โตประมาณ 3% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ปรับลดลงก่อนหน้านี้

นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย คาดการณ์ว่า ปีนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมของบริษัท น่าจะอยู่ที่ 3.20-3.50% และในปี 2559 การคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนก็คงจะเพิ่มลำบาก

เพราะผลตอบแทนจากเงินฝากและพันธบัตร คงจะไม่มาก เนื่องจากดอกเบี้ยยังไม่มี แนวโน้มปรับขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของ สหกรณ์ฯ น่าจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนผลตอบแทนของตลาดหุ้นโดยรวมคาดว่า น่าจะใกล้เคียงกับปีนี้ เนื่องจากผลกำไร ของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลัก ทรัพย์ฯมีแนวโน้มปรับลดลง

อย่างไรก็ตาม หากดัชนีตลาดหลัก ทรัพย์ฯปรับตัวลงมาอยู่ที่ 1,250 จุด บริษัท เตรียมที่จะเข้าซื้อหุ้นเพื่อรอทำกำไร โดยมี เงินรอลงทุนประมาณ 400-500 ล้านบาท ซึ่งมองไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มการเงิน และธนาคาร เนื่องจากที่ผ่านมาราคาหุ้น กลุ่มนี้ลดลงเฉลี่ย 20% แต่พื้นฐานของ ธุรกิจก็ยังดีอยู่ และถึงแม้ว่าหากทำกำไรไม่ได้มีการเติบโตก้าวกระโดด ก็ยังสามารถ จ่ายเงินปันผลในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2558 2) กลุ่มอาหาร คาดว่าการส่งออกกุ้งน่าจะ ดีขึ้น หลังปัญหาเชื้อราที่ระบาดในกุ้งได้รับการแก้ไขแล้ว และ 3) กลุ่มการก่อสร้าง ที่จะได้รับผลดีจากมาตรการลงทุนของ รัฐบาล และในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าจะ ขยายตัวดีกว่านี้